

Số: /BC-SYT

Thái Bình, ngày tháng 5 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức**

Thực hiện Công văn số 288/TTr-NV5 ngày 17/5/2021 của Thanh tra tỉnh v/v báo cáo kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Sở Y tế Thái Bình xin báo cáo như sau:

#### **I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ**

##### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền đối với công tác phòng, chống tiêu cực**

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 08/02/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chương trình hành động số 2599/CTr-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25/NQ-CP; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đảng ủy Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số **02-KH/ĐU ngày 26/7/2017** về việc Quán triệt, học tập Nghị Quyết và học tập đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Sở Y tế đã tổ chức chỉ đạo, quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên tham dự các hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; 100% cán bộ, đảng viên tham gia học tập, đảm bảo nghiêm túc, đạt yêu cầu đề ra. Sau học tập cán bộ, đảng viên đã làm bài thu hoạch kết quả học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); xây dựng kế hoạch cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chuyên đề năm 2017 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa". Thông qua các hội nghị trực

tuyên, hội nghị tuyên truyền và các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng, cán bộ, công chức đảng viên của Sở được nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết TW 4 khóa XII, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện và xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong cơ quan, đơn vị.

## **2. Công tác xây dựng, ban hành theo thẩm quyền các văn bản để triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực**

Đảng ủy và Lãnh đạo cơ quan đã xây dựng Chương trình hành động của cơ quan về công tác phòng, chống tiêu cực, triển khai quán triệt cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan làm căn cứ cho mỗi cá nhân, tập thể xây dựng chương trình công tác và thực hiện. Sở Y tế đã ban hành: “Công văn số 15-CV/ĐU ngày 19/4/2017 về thực hiện Nghị Quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 02-KH/TW ngày 26/7/2017 về Quán triệt, học tập Nghị Quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW; Báo cáo số 29-BC/ĐU ngày 11/6/2019 về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; Kế hoạch số 02/KH-SYT ngày 05/01/2021 về Công tác phòng, chống tham nhũng...”

## **3. Tình hình tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý, phụ trách; những vấn đề tiêu cực nổi lên được dư luận xã hội quan tâm hiện nay**

### *Những vấn đề nổi lên được dư luận xã hội quan tâm*

Trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang phát triển hội nhập sâu rộng với nền kinh tế quốc tế, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, xã hội ngày càng phát triển đã có những tác động tích cực đến lực lượng cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế, tạo sự chuyển biến lớn về tư tưởng, đạo đức lối sống của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên bên cạnh đó mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động lên một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức dẫn đến có biểu hiện suy thoái, thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống.

Có thể thấy những tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế trong giai đoạn hiện nay xuất hiện chủ yếu vào:

- Tính thiếu trách nhiệm, nhận thức một số bộ phận cán bộ, đảng viên còn yếu kém;

- Tình trạng tham nhũng vặt của một số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành y tế

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vi phạm các quy định, chính sách của Nhà nước

- Bên cạnh đó, tình trạng cán bộ, công chức, viên chức bớt xén thời gian làm việc, đùn đẩy trách nhiệm, giải quyết công việc sai quy định, hướng dẫn, giải thích công việc cho người dân một cách lòng vòng, khó hiểu, thái độ làm việc hời hợt, thiếu nhiệt tình và thiếu hân tính thân thiện hoặc thiếu nhiệt tình trong việc

***\*Số liệu và kết quả qua công tác điều tra, truy tố, xét xử:***

***Năm 2018***

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Điều dưỡng khoa Cấp cứu- Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bà Nguyễn Thị Hồng, điều dưỡng Khoa Lão -Bệnh viện Y học Cổ truyền, chia sẻ trên Facebook thông tin về các biểu hiện kích động, lôi kéo, gây tụ tập đông người

***Năm 2020***

- Cơ quan an ninh điều tra Thái Bình đã khởi tố, bắt giam để điều tra bác sĩ Phan Kế Toại –bác sĩ chuyên khoa II, Phó trưởng khoa chuẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình có hành vi phạm tội nhận hối lộ

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có bản án số 713/2019/HS-PT ngày 19/11/2019 đối với bà Nguyễn Thị Tươi với tội: “Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”

- Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Nguyễn Bá Định, Trưởng phòng Tài chính Kế toán, Kế toán trưởng – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình do “Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được tham gia đào tạo, bồi dưỡng, được dự thi hoặc xét thay đổi chức danh nghề nghiệp”

**4. Thực trạng công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là việc phát hiện, xử lý những trường hợp suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.**

Sau gần 5 năm quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết, nhận thức của đại đa số cán bộ, đảng viên về vai trò, trách nhiệm của cá nhân trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được tăng cường. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm thường xuyên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đi vào nề nếp trong sinh hoạt của nhiều tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị. Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện rộng rãi. Những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước, đã bị xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn tồn tại một số hạn chế. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ; tình trạng cán bộ, đảng viên suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn diễn ra dẫn tới phải xử lý kỷ luật. Việc nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa kịp thời làm chậm trễ quá trình giải quyết những vấn đề bức xúc trong cơ quan, đơn vị; làm nảy sinh tình trạng đơn thư, khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Thực hiện tự phê bình và phê bình ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên tiến hành chưa nghiêm. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu ở một số đơn vị kết quả chưa đủ rõ. Việc đưa nội dung học tập Nghị quyết Trung ương

4 (khóa XII) và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng có nơi còn mang tính hình thức. Việc nhận diện những biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên còn qua loa, không cụ thể.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu là do nhận thức của một số cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa đầy đủ. Vì thế, hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ; công tác kiểm tra giám sát còn hạn chế.

## **II- KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

Để triển khai hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp ủy và tổ chức Đảng và đảng viên cần thực hiện tốt những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị của cấp ủy các cấp về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một biện pháp cấp bách, trước mắt, vừa cơ bản, vừa lâu dài.

Hai là, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Y tế; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng của đảng viên góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên đối với Đảng. Quan tâm đầu tư giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ba là, các cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng Đảng, gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm với các nội dung có trọng tâm, trọng điểm để phát hiện và xử lý kịp thời những đảng viên vi phạm tư cách, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những phần tử cơ hội, bất mãn, gây mất đoàn kết nội bộ trong Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng lựa chọn được những vấn đề đột phá, những vấn đề khó, bức xúc của cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân và kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Bốn là, mỗi cán bộ, đảng viên trên cơ sở nhận thức đầy đủ và sâu sắc 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa, hoàn thiện tư cách đạo đức, phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của bản thân nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cần kiên trì, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đó là nhu cầu tự hoàn thiện, nhu cầu tự làm trong

sạch nhân cách của mỗi cán bộ, đảng viên để hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân

Năm là, các cấp ủy, tổ chức Đảng phát hiện, nêu gương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và nhân rộng làm điển hình, tạo động lực tu dưỡng, rèn luyện trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trên đây là Báo cáo cáo kết quả công tác phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Sở Y tế Thái Bình./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu VT, TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Huy**